



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และรับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2558 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้อำนวยการในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป คือ นางสาวพรทิพย์ ต้นติววงศ์

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ นำส่งเอกสารกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์การนำพาวิทยาลัยฯ ไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์วิธีการ ในการรองรับยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2558 - 2560 เพื่อประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุด (โดยนำใส่ซองอย่างละ 1 ชุด) ทุกซองปิดผนึกเขียนชื่อกำกับและประทับตรา “ลับ” ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 4 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ในการนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาวิทยาลัยฯ ไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์วิธีการในการรองรับยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2558-2560 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา เป็นเวลา 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหา ด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศผลการสรรหา จัดส่งเอกสารที่จะนำเสนอ Power Point จำนวน 4 ชุด พร้อมไฟล์ด้วยตนเอง ต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 4 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต และจะเริ่มนำเสนอตั้งแต่วันที่ 15.30 น. ณ ห้องประชุมกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย